

ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม

เรื่องนี้เป็นกรณียกเว้นกรณีที่มีผู้ร้องขอเอกสารจำนวนหลายรายการโดยให้จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการได้หรือไม่มาด้วยกัน

โรงเรียน A ได้มีหนังสือหารือกรณีนายเททอง (นามสมมติ) ขอข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวนหลายรายการ โรงเรียน A ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงขอให้นายเททองเข้ามาตรวจดูเอกสารก่อนการสำเนาให้ ซึ่งต่อมานายเททองแจ้งไม่ประสงค์จะเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าว แต่จะให้โรงเรียนฯ ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนฯ จึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้นายเททองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการอย่างไร

คณะกรรมการตอบข้อหารือ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โรงเรียน A แจ้งให้นายเททองเข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามคำขอถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงหากมีการขอยกสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง ก็สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้ สำหรับกรณีที่นายเททองขอให้โรงเรียนฯ จัดส่งข้อมูลตามคำร้องขอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนฯ จะส่งข้อมูลข่าวสารตามคำร้องขอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับนายเททองหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียน A ต้องพิจารณาในส่วนของการอำนวยความสะดวกตามที่เห็นสมควร ประกอบหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป สำหรับข้อมูลข่าวสารบางรายการ เช่น รายงานการขอซื้อขोज้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องจัดแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งโรงเรียน A อาจดำเนินการแจ้งหน้าเว็บไซต์หรือจัดส่งลิงก์ข้อมูลดังกล่าวให้นายเททองสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลนั้นได้

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)

นางสาววีชรา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”